



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานทางวิชาการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่ และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗ อนุมัติตัวบุคคลจากนั้น จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๔ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกทาง Website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา <http://ayph.in.th> หากผู้ใดจะทักท้วงขอให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ลงวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง / สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลลาดบัวหลวง กลุ่มงานเทคนิคบริการ</p>		
๑	นางสาวอรวิดี เพ็งประสพ เภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๐๕๔๔	การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง	ภายใน ๑๒ เดือน
	<p>ข้อเสนอแนวคิดฯ การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการใช้ยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยวัณโรค</p>		
	<p>โรงพยาบาลอุทัย กลุ่มการพยาบาล</p>		
๒	นางสาวจุฑามาศ เมลีสทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๐๓	แนวทางการรับใหม่และการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคปอด	ภายใน ๑๒ เดือน
	<p>ข้อเสนอแนวคิดฯ การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล</p>		
	<p>โรงพยาบาลอุทัย กลุ่มงานเทคนิคบริการ</p>		
๓	นางสาวชัชญา อิ่มอัน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๙๕๘	การรักษาผู้ป่วยข้อไหล่ติด (Frozen shoulder) จากภาวะข้อไหล่ลู่ (Round shoulder) ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด	ภายใน ๑๒ เดือน
	<p>ข้อเสนอแนวคิดฯ การป้องกันข้อไหล่ติด (Frozen shoulder) จากภาวะข้อไหล่ลู่ (Round shoulder) ด้วยการออกกำลังกาย</p>		
		กรรภัทร์	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง / สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
๔	โรงพยาบาลวังน้อย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน นางสาวสโนว์ สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๖๓๖	การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ข้อเสนอแนวคิดฯ การพัฒนาระบบบริการการให้การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะติดเชื้อเอชไอวี	ภายใน ๑๒ เดือน
๕	โรงพยาบาลวังน้อย กลุ่มการพยาบาล นางสาววันดี กิจจายี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๓๒	การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ข้อเสนอแนวคิดฯ การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ของหน่วยงานผู้ป่วยใน	ภายใน ๑๒ เดือน
๖	โรงพยาบาลวังน้อย กลุ่มการพยาบาล นางสาวกนกกาญจน์ จอมพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๕๔๗๘	การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจโรคปอด การดำเนินงาน ข้อเสนอแนวคิดฯ การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโรคปอด ของหน่วยงานผู้ป่วยใน	ภายใน ๑๒ เดือน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง / สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
๗	<u>โรงพยาบาลฝักไถ่</u> <u>กลุ่มงานเทคนิคบริการ</u> นางสาวเกษศรีรินทร์ ขุนทอง เภสัชกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๑๒	การบริหารเภสัชกรรมในคลินิก NAPHA โรงพยาบาลฝักไถ่ จ.พระนครศรีอยุธยา	ภายใน ๑๒ เดือน
	<u>ข้อเสนอแนวคิดฯ</u> ปัญหาการจัดระบบการเบิกยาของ รพ.สต. ที่พบการเบิกยาที่มากจนเกิด dead stock การดูแลยอดการใช้ยาไม่สมเหตุผลผลกับจำนวนผู้ป่วย การเบิกยาฉุกเฉินบ่อยครั้ง		
๘	<u>โรงพยาบาลลาดบัวหลวง</u> <u>กลุ่มงานเทคนิคบริการ</u> นางสาวสุชาสินี พานทอง เภสัชกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๓๒๘๑	การแก้ไขปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์โดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลคู์สลอต อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ภายใน ๑๒ เดือน
	<u>ข้อเสนอแนวคิดฯ</u> การพัฒนางานยาปลอดภัยโดยระบบ DHS อำเภอลาดบัวหลวง		
๙	<u>โรงพยาบาลวังน้อย</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> นางสาวเบญจวรรณ สุขจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๔๓๒	การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ปี ๒๕๕๙	ภายใน ๑๒ เดือน
	<u>ข้อเสนอแนวคิดฯ</u> การพัฒนานวัตกรรม cold pack และถุงใส่ cold pack แบบติดแน่น		